
อ ิท ธ ิพ ฝ ็ข อ ง ค ว า ม ท ด เท ี่ย ว ท ับ  ผ าม าด า  น าง าม าซ า  ห ล ัง ส ง ก ร า ม โอ ก ค ร ั้ง ท ี่ส อ ง

กอาวนำ
ในบทนีจะศกษาเกี่ยวกบอิทธิพลของความคิดเกี่ยวกับ ยามาดา นางามาซา ทถังสงคราม 

โลกครั้งท ี่สอง ที่ทำให้เก ิดที่ต ั้งโครงการสรั้างอนุสรณสถานของ ยามาดา นางามา'ซา หลายๆ แห่ง 

เชน ท ี่เม ืองช ิช ุโอะกะ(Shizuoka^นญ ี่ป ุ่น ที่อยุธยา และท ี่นครศรีธรรมราชในประทาสไทย รวมทั้ง 

รอะไรเก ิดข ึ้นก ับโครงการเทล ่าน ี้

การสรางอนสรณสถานของวีรบ ุร ุษท ี่บานเกิดของเขา หรือสถานที่เขาทำความดีความชอบ 

ไม ่ว ่าจะเป ็นไปเพ ื่อการส ืบทอดความทรงจำวีรบ ุร ุษคนนัน หรือเพ ื่อเป็นสถานที่ด ึงด ูดความสนใจ 

ของนักทองเที่ยวก็ตาม เป ็นธรรมเน ียมท ี่ปฎ ิบดกันเป ็นปกต ิท ั่วโลก และคนญี่ป ุ่นเองก็สนใจสราง 

อน ุสรณสถานในทำนองน ีเช ่นเด ียวก ัน แต่โครงการเกี่ยวกับ ยามาดา นางามาซา นี ดูจะลมเหลว 

บ่อยครังมากอยางผิดปกติ ด ังน ันการศกบาประวัต ิศาสดรของโครงการสรางอน ุสรณสถาน ยามาดา 

นางามาซา ผ ุศกบาจงควรท ี่จะตระหนักอยู่เสมอวา โครงการเหล่านีบางครังก็ไดรับอิทธิพลจาก 

ความส ัมพ ันธ ์ไทยก ับญ ี่ป ุ่น และบางครังโครงการเหล่านีอาจส่งผลต่อความสัมพ ันธ์ไทยกับญี่ป ุ่น

รวมทั้งยังมีความแตกตางกันอยางมากระหว่างภาพถักษฌ ยามาดา สำหรับคนญี่ป ุ่นและภาพถักบฌ 

ยามาดาสำหรับคนไทยอีกดวย

5.1 โครงการคูนยศึกษาประวัติคาสตรอยุธยา
ก่อนที่จะมีโครงการศนยศึกษาประวัต ิศาสดรอยุธยาเกิดข ืน ไดมี';ครงการที่จะสำรวจหาที่ 

ด ังของหมุบานญ ี่ป ุ่น และสรางอนุสรณสถานยามาดา นางาบาซาในที่นัน

ตัวอยางเชนใน ค.ศ. 1933 ม ีการคนพบหมุบานญ ี่ป ุ่นครังแรกในอยุธยา โดยการขุดสำรวจ 

ของอาจารย ฮิงะฌ ิโอน น ะ คันขุน (Higashion-na Kanjun) และคนอ ื่นๆ1 ก ่อนหนานันยังไมแน 

ชัดว่าหมุ่บานญี่ป ุ่นสมัยอยุธยาอมุท ี่ใด อาจารย ฮิงะฌิโอน นะและพวกใชแผนที่ของโชวาลิเยร เดอ 

โชมอง (Chevalier de Chaumont) ที่เขียนขืนในค.ศ. 16X9 ซึ่งอางในหนังสือของโนเอล เปรี (พยัel 

Peri) ชื่อ การกักพา?}1มinยากบ)พ ูบานญ่ี1เม ซึ่งแสดงที่ต ั้งของหมุ่บานญี่ป ุ่นชวงทั้น โดยเริ่มลง 

ม ือขุดดังแตวันท ี่ 27 เมษายน 1933 เป็นเวลา 5 วัน พบส่วนหนึ่งของกำแพงหม่บานซึ่งก่อดวยอิฐ

1 การสำรวจขุดกร่ํงน้ีมีเจ้าภาพรวม นอกจากอาจารข ฮิงะณิใอน นะ แจ้ว ขังมี มีกิ ซะกะเอะ (Miki 
Sakae) แทะรา,»»)ตาเระจำศขาม ยะตะเบะ ท่ีเขารวมเป็นผูยุน่ถัมภดวข



ทำใหส ันน ิษฐานว่าน ่าจะม ีกำแพงรอบหมู่ด ้าน ฐานบานที่ทำด้วยอิฐ เครื่องม ือประจำวัน (เซ่น หด้อ 

เหล็ก เครื่องดินเผาและเครื่องลายครามชินเล็กชินนอย) เกราะชินเล็กๆ และรูปพระโพธ ิส ัตว ดังนั้น 

อาจารย ฮิงะฌโอน นะ จึงยืนยันได้ว่าท ี่น ี่เคยเป็นหมู่ด ้านญี่ป ุ่นสมัยอยุธยา และมีพ ื้นท ี่ประมาณ 

545 เมตร (ใตและเหนือ) X  21X เมตร (ตะวันออกและตะวันตก)2

ขณะที่สมาคมญี่ป ุ่น-สยาม (ซึ่งพระยาสฤษดิการบรรจงเป็นหัวหนา) กำลังอภิปรายกันว่า 

ตองการท ี่จะสรางอน ุสรณสถานในหม ูบานญ ี่ป ุ่น ก็มีข่าวว่าหมู่เรือรบของญี่ปุ่นมาเมืองสยามเพื่อปก 

ห ัดเด ินเรือในเด ือนมีนาคม 1935 หัวหนาของคณะทูตเศรษฐกิจของญี่ปุ่นคือ ยะช ุกะวะ ย ุโนะช ุเกะ 

ด ัวแทน1ของบริษัทมิทชุอิซึ่งเขามาเมืองสยาม ไคซือที่ด ินของหมู่บานญี่ป ุ่นและบริจาคใหกับสมาคม 

ไทย-ญี่ป ุ่น3 ภายหลังจากที่หมูเรือรบเขามาแลว ในวันท ี่ 3 มีนาคมก็ไ ดมีการทำพิธีสวดเจาที่แบบ 

ศาสนาชินโตเพื่อเตรียมสรางศาลเจายามาดา นางามาชา และสรางศาลเจาโดยไมฮั๊โนะภิ(Hinoki)fï 

หมู่เร ือรบเอามาจากญ ี่ป ุ่นและโทะริอ ิโดยไมสักของสยามทันท ี 4

เดือนพฤษภาคม ค.ศ.!937 ในโอกาสการฉลองครบรอบ 50 ปีของการทำสัญญาสัมหันธ 

ไมตรีระหว ่างไทย-ญ ี่ป ุ่น สมาคมญี่ป ุ่น-สยามเสนอโครงการ5 ท ี่จะสรางอนุสรณสถาน ยามาดา 

นางามาชา ดวยการสห ับสนุนจากสมาคมสยามในโตเก ียว (คือสมาคมญี่ปุ่น-ไทย,ในห ัจจ ุห ันน ี้'’ - ผุ 

ศกษนุ และว ันฉลองครบรอบ 50 ป ีส ัมห ันธไมตรีไทย-ญี่ป ุ่น(วันที่ 26 กันยายน) ไดมีการทำพิธี 

สวดเจาที่แบบศาสนาชินโต เพ ื่อท ี่จะสรางอน ุสรณสถานอันเป ็นส ่วนหนึ่งของงานฉลองด้วย7 แต่ 

สงครามญ ี่ป ุ่น-จ ีนเก ิดข ึนเส ียก ่อน และชาวญี่ป ุ่นก็หยุดเก็บเงินบริจาค เพราะตระหนักว่าในชวงทำ 

สงครามตองประหยัด หลังจากนั้นอาจจะสืบเนื่องมาจากเพราะสถานการณสงครามไม่มีท ีท ่าว่าจะดี 

ขน โครงการน ีจ ึงไม ่สำเร็จไปดวย

: ฮงะณโขน นะ คันโ)น. “การสำรว))ขุดขยงหมู่นานญ่ีปุ่นท่ีอยุธยา,” Kekiahi c h in  : 62-3 (1933)
' ผู่ศาชาสงลัยว่าสมาคมไทย-ญ่ีปุ่นในหนังสือพิมพใน ค.ศ. 1988 นัน หมาขถงสมาคมญ่ีปุ่น-สยามของ 

สมัยไท! เฑราะใน ค.ศ.1969 มีการตังสมาคมญ่ีปุ่น-สยามขืนใหม่ โดยเปล่ียนข่ือสมาคมเป็นสมาคมไทย-ญ่ีปุ่น 
หนังสือพิมพ่ กะซะริ (Asahi), วันท่ี 3 เดือนเมษายนใน ค.ศ. 1988 

’ วารสารสบากบญ่ืาเน-ไพ. 14 (มีนาคม 1939). หนา 98 
' าารสารสบากมญปุ่น-ไพ. 8 (กันยายน 1937). พ า  6(3-69
* สมาคมสยามในโตเกียวกับสมาคมญ่ีปุ่น-สขามในกชุงเทพฯ ถูกตังโดยกวามทยายามของราชา]ตประจำ 

สยาม ยะตะเบะ แสะหัวหนาของสมาคมญ่ีปุ่น-สยามเปึนคนไทย เพราะช่างน้ันมีการส่งเสริมความลัมพันธ่ 
ระหวางไทยกันญ่ีปุ่น (ขอมูทโทกสัมภาษณ คุณ นัฌโนะ ชุนโ)โร ฌ๋ึยวันท่ี 15 เดือนกุมภาหันโ) 2540 ท่ีโทนคุณ 
นิฌิโนะ)

วารสารศบากบญ่ีา]น-ไพ. 9 (ธันวาคม 1937). หนา 49



ในว ันท ี 8 ธ ันวาคม ค.ศ. 1941 ญีธุ่เนบุกดินแดนสยาม พร้อมกับการเข้าโจมดีท่าเรือ เพร์ล 

ฮาร์เบอร์ (Pearl Harbor) ทำให้สยามต้องถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงคราม แต่พร้อมๆ กับที่ญี่ใ,]น 

แพ ้สงครามความส ัมพ ันธ ์ไทย-ญ่ีร่เนก็ได้ส ิ้นช ุดโดยอัตโนมัต ิเช ่นกัน ก ่อนท ี่จะได้ร ับการพ ันฟ ูความ 

ส ัมพ ันธ ์ก ันอ ีกคร ั้งใน ค.ศ. 1952 หลังจากนั้นในช่วงทศวรรษ 1960 และ 1970 ความส ัมพ ันธ ์ 

ระหว่างไทย-ญ ี่ป ็นในด้านเศรษฐกิจก ็เร ิ่มค ึกค ักอ ีกครั้ง ครั้งน ี้ชาวญ ี่ม ู่นย ังสนใจการสร้างอน ุสรณ ์

สถานยามาดา ที่หมู่บ ้านญี่ธ ุ่เนในจังหวัดอยุธยาอีก กล่าวคือวันที่ 10 มีนาคม ค.ศ.!963 สมาคมชาว 

ญี่ป่นที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยได้สร้างศิลาจารึกที่แกะสลักคำว่า “ ร ่องรอยหมู่บ ้านญ ี่ร ่เน” พร้อมทั้งมี 

พ ิธ ีเป ิดแพรคลุมป้ายด้วย8 และ 3 ป ีก ่อนหน ้าน ั้นก ็ม ีการปรับปรุงท ี่ด ิน เช่นสร้างท่าเรือ ในเดือน 

มกราคม ค.ศ. 1969 สมาคมญี่ร่เน-ไทย ที่เคยมีอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ก ็ถ ูกรื้อพ ันขึ้น 

ใหม่โดยเปลี่ยนชื่อเป ็น สมาคมไทย-ญี่ป่น ดังมันสมาคมญี่ป่นที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยจึงได้คืนที่ด ิน 

ห ม ู่บ ้านญ ี่ม ู่น  ให้แก,สมาคมไทย-ญี่ม ู่น พร้อมทังคืนหน้าที่ท ี่จะซ่อมรักษาสถานที่น ี้ด ้วย แต่ท ั้งนี้ 

สมาคมญี่ป ่นในไทยก็ย ินด ีช ่วยหน้าท ี่น ี้ในฐานะเป็นเพ ียงผู้ช ่วยเท ่านั้น9 ศาลเข้านางามาซาก็ถูกมด

ก ัดกร่อนหมดไปบางส ่วน ม ักข ่าวหน ังส ือพ ิมพ ์ มะอินิชิ (Mainichi) ซ ึ่งทราบข่าวน ี้ ก ็ประโคมข่าว 

เริ่องนีท ุกวันโดยใช้คำโฆษณาว่า “ ยามาดา นางามาซา ร้องไห้อยู่” กล ุ่มม ักธ ุรก ิจในเม ืองซ ิช ุโอะกะ 

(Shizuoka keizai dohyuh kai) จึงเสนอที่จะท่าโครงการ “ กลุ่มนำชมยามาดา นางามาซา” ขึ้น 

กลุ่มนีไต้สร้างศิลาจารึกท ี่แกะสลักคำว่า “ ร ่องรอยหมู่บ ้านญ ี่ป ่นกับ ยามาดา นางามาซา” ด้วยการ 

สน ับสน ุนจากนายกเทศมนตรีเม ืองช ิช ุโอะกะในขณะน ั้นค ือ โอะง ิโนะ จุนเปะอิ (Ogino Junpei) 

และจัดให้ม ีพ ิธ ีเป ิดแพรคลุมป ้ายด้วย 10

ใน ค.ศ. 1987 ในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ป ีของการท ่าส ัญญาสัมพ ันธไมตรีระหว่าง 

ไท ย -ญ ี่ม ู่น  ได้ม ีโครงการที่จะสร้างศูนย์ศ ึกษาประวัต ิศาสตร์อลุธยาที่หมู่บ ้านญ ี่ม ู่นโดยทุนให้เปล่า 

จากรัฐบาลญี่ธุ่เน เรื่องนีกลายเป็นระลอกคลื่นท ี่ส ่งผลต่อความสัมพ ันธ์ระหว่างไทย-ญี่ธ ุ่เนในช่วงต่อ 

มา11 กล่าวคือ ฝ่ายญี่ม ู่นถ ูกวิจารณ ์ว่าอ่อนทัดในการดูแล และให้ความช่วยเหลือการสร้างสถานที่

' หนังสือพิมพ์ ทะซะติ, วันท่ี 18 เสือนมีนาคม ค.ศ. 1963
’ นิฌิไนะ จุนจิโร ประวัติศาcTท /400 ปีทวาม/'แท้น/ระทว่างญ่ีใ]น-โทa, หนา 245.

Yamada Nagamasa Kenshou kai ผู้รวบรวม, ตารางลำดับเหตุการณ์ของหนังสือ รวบรวมเอกerไร 
แพวกับซามาท7 นา'ทมาซา (Yamada Nagamasa Shiryohshuh), 1974.

" การเกส์อนไหวต่อไปน อาศัย1ข้อนุเาจากหนังสือพิมพ์ต่อไปน้ี หนังสือพิมพ์ ระซะติ วันท่ี 14 เสือน 
กันยาขน ก.ศ. 1987; หนังสือพิมพ์ ไนะพ}ริ วันท่ี 18 เสือนกันยายน ก.ศ. 1987; หนังสือพิมพ์ ทะซะติ (ฉบับ 
เย็น) วันท่ี12 เสือนตุเทคม ค.ศ. 1987; หนังสือพิมพ์ ไนะมทุริ (ฉบับเย็น) วันท่ี 20 เสือนตุลาคม ค.ศ. 1987; 
หนังสือพิมพ์ ทะซะติ วันท่ี 14 เสือนกุมภาพันธ์ ก.ศ. 1988; หนังสือพิมพ์ ทะซะติ วันท่ี 3 เสือนเมพายน ก.ศ.



ทางวัฒนธรรม ขณะเดียวกันความแตกต่างทันในความคิดเรื่องของยามาดา นางามาซา ระหว่าง 

ไทยกับญี่ใ]น ช ิ่งเป ็นป ิญหาในระด ับพ ื้นฐานก็ปรากฏชัดเจนมากขึ้แ ตอนแรกโครงการนีเ้ป็นความ 

ค ิดในกลุ่มผ ู้,บริหารชาวไทยและชาวญี่ใ]นในสมาคมไทย-ญ ี่ร ่เนชิ่งซ ือที่ด ินของหมู่บ ้านญ ี่ป ็น12 * หลัง 

จากน ันในฤด ูใบไม ้ผล ิ ค.ศ. 1986 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ใ]น 

โดยผ่านรัฐบาลไทย รัฐบาลญ ี่ป ็นก็เร ิ่มพ ิจารณาเรื่องนี้13 เริ่มด ้นด้วยการให้ไจด้า (JICA: Japan 

International Cooperation Agency) เริมดำเนินการสำรวจและออกแบบ ขณะเดียวกัน นักวิชาการ 

ทั้งฝ ่ายญี่ป ุนกับฝ่ายไทยก็เริ่มน ัดคุยกัน14 และภายใน ค.ส.!986 โครงการนี้ก ็ได ้กลายเป็นโครงการ 

ของทางราชการ โดยที่ร ัฐบาลญี่ป ่นจะให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า (999 ล้านเยน= 140 ล้าน 

บาท) ในเดอนกันยายน ค.ศ. 1987 ในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปีของการทำสัญญาส้มพันธ 

ไมตรีระหว่างไทย-ญ ี่ป ่น นายกรัฐมนตรีญ ี่ไ]น ยะชุฮ ิโระ นะกะโซะเนะ (Yasuhiro Nakasone) เดิน 

ทางมาเยือนประเทศไทย และได้มีการทำสัญญาเกี่ยวกับทุนนีอย่างเป็นทางการ ทั้งช่วงก่อนหน้า 

และหลังจากนั้นการโต้แย้งของชาวไทยต่อโครงการนี้ก ็บ ังเกิดขึ้น แกนนำก็ค ือสมาคมสถาปนิก

สยามในพระบรมราช ูปถ ัมภ ์และป ิญญาชนอ ีกส ่วนหน ึ่ง ประเด็นที่ถูกยกมาโต้แย้งมีอย่หลาย

ประเด ็น อาทิประเด ็นท ี่ว ่า บริษ ัทญี่ปุนผูกขาดแต่ผู้เด ียวเกี่ยวกับการออกแบบแปลนและการก่อ 

สร้าง ชิ่งจะทำให้เงินทุนที่เข ้ามาจากรัฐบาลณูป่นกลับไปญี่ป ่นอีก หากเป็นสถานที่สำหรับคนไทย 

แล้ว ก็ควรที่จะให้บริษ ัทคนไทยเข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่านี อ ีกประเด ็นหน ึ่งค ือ หากสร้างศูนย์ศึกษา 

ประวัต ิศาสตร์เก ี่ยวกับสมัยอยุธยาไม,ควรจะสร้างบนท ี่ด ินหม ่ม ้านญ ี่ป ่น เพราะล้าทำอย่างนั้นจะทำ 

ให ้ความหมายของคำว่าชาวญ ี่ป ุนในช่วงบันขยายออกไปอย่างไม่ตรงกับความเป็นจริง ในที่สุด

รัฐบาลไทยเกรงว่าจะเกิดความรู้ส ึกต ่อด ้านญ ี่ป ่นมากขึ้น ในวันท ี่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1988 จึงให้ 

ย ้ายท ี่ต ังศูนย์ศ ึกษาประวัต ิศาสตร์ไปยังท ี่อ ื่น15 (คือป่งตรงข้าม1ของศาลากลางจังหวัดอยุธยาปิจจุบัน)

1988; และ หนังสือพิมพ์ โบะมิหริ (ฉบับ!ยีน) วันท่ี 24 เดอนพฤษภาคม ค.ส. 1988; หนังสือพิมพั โบะมิอุริ (ฉบับ 
ข้น) วันท่ี 6 เดอนกันยายน ค.ศ. 1988; หนังสือพิมพั มะบินิซิ วันท่ี 20 เสือน มีนาคม ค.ส. 1989; หนังสือพิมพ์ 
โบะมิอุริ (ฉบับข้น) วันท่ี 7 เสือนสิงหาคม ค.ศ. 1990; หนังสือพิมพ์ มะบินิ? วันท่ี 29 เสือนพฤศจิกายน ค.ศ. 
1990.

:: สาเหตุท่ีต้องช่อท่ีดิน เพราะว่าหลังจากสงครามโลกครังท่ีสอง ท่ีดินเป็นร)องสมาคมคนญ่ีปนในเมือง 
ไทย แต่ทว่าหากยังอยู่ในสังกัด,บองสมาคมนอกต่อไป รัฐบาลไทยมีสิทธิฑจะริบ ท้ังน้ันสมาคมไทย-ญ่ีปนจึงต้อง 
ซอท่ีดินจากสมาคมคนญ่ีปน

หนังสือพิมพ์ มะซะติ (ฉบับข้น) วันท่ี 12 เสือนตุลาคม ค.ศ. 1987.
“ หนังสือพิมพ์ หะซะติ วันท่ี 14 เสือนกุมภาพันธ์ ก.ศ. 1987.
11 ในเสือนกันยาขน ค.ศ. 1987 เมอฝ่ายไทยมีการใต้แย้งกันภายในประเทศและท้ังกับประเทศญ่ืปน ทาง 

จังหวัดอยุธยาก็ไต้บอกว่าจะโอนกรรมสิทธิ''ท่ีดินของหม่บัานญปนต่อสมาคมไทย-ญปน แต่สมาคมไทย-ญ่ึปนไม่
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และแจ้งแก,รัฐบาลญี่ใไนว่าแปลนไม่เข ้ากับวัฒนธรรมไทย ดังนั้นจึงอยากจะให้พิจารณาแปลนหลัก 

ท ั้งหมดอีกครั้ง ต่อมาบริษัทญี่ใไนที่รับผิดชอบในการออกแบบแปลนก็ได้ร ับน ักออกแบบแปลน

ชาวไทย และมีการเปลี่ยนแปลน ในเอกสารของฝ่ายญี่ใไนไม,ค่อยพูดถึงเรื่องแปลนมากเท่าใดนัก 

แต่สำหรับฝ่ายไทยแล้วแปลนที่ออกแบบมานีถูกลงความเห็นไม่เข้ากับวัฒนธรรมไทยเลย และมี

การวิพากษ์วิจารณ ์อย่างมาก16 โครงการนี้จึงได้ เริ่มลงมือก่อสร้างและเสร็จในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 

1990ซึ่งช ้ากว่าท ี่กำหนดไว้ในโครงการ 3 ป ี

ขณะเดียวกัน ฝ่ายญี่ปุน สมาคมไทย-ญี่ป่น ก ็ได้รับเงินบริจาคจากบริษ ัทและเอกชนได้ 

ประมาณ 10 ล้านเยน โดยมีเง ื่อนไขว่าต้องสร้างศูนย์ศ ึกษาประวัต ิศาสตร์ในบริเวณหมู่บ ้านญ ี่ป ุน 

แต่ถ้าหากไม'ได้สร้างบนที่ด ินหมู่บ ้านญี่ป ุน จะใช ้เง ินบริจาคนี้ในการสร้างศูนย ์ศ ึกษาประวัต ิศาสตร์ 

อยุธยาไม่ได้เพราะผิดเงื่อนไข ดังนัน ในช่วงแรกจึงเกิดปิญหาว่าจะทำอย่างไรกับเงินก้อนนี้ ในที่ 

ส ุดได้ตกลงว่าให ้มีการสร้างพิพ ิธภัณฑ์ขนาดเล็กในหมู,บ้านญี่ใไนแทน

อาจารย์อิชิอิ โยเนะโอะ หนึ่งในคณะกรรมการนักวิชาการไทยและญี่ใไน ที่จะพิจารณา 

โครงการศ ูนย ์ศ ึกษาประว ัต ิศาสตร์ ได ้ว ิเคราะห์เหตุการณ ์น ี้ว ่าเม ื่อรับทราบโครงการนี้เปีนครั้งแรกก ็ 

เกิดความวิตกหลายอย่าง แต ่ส ิ่งหนึ่งท ี่ค ิดในขณะนั้นคือ “ ชาวญี่ปุนเวลาพิงชื่ออยุธยาจะนึกถึงชื่อ 

ยามาดา นางามาชาโดยอัตโนมัต ิ แต่ชาวไทยเวลาพิงชื่ออยุธยาจะนึกถึงฉากของประวัติศาสตร์เมือง 

เก่าอยุธยาหลายๆ ฉาก ความแตกต่างระหว่างสำนึกของคนสองประเทศนี้เข ้าใจกันยาก น ่าจะก ่อให ้ 

เก ิดป ิญหาห!อเปล่า” 17 เขากล่าวว่า หลังจากโต้เถ ียงกันแล้วคณะกรรมการก็ได้สรุปว่าหมู่บ ้าน

ณ ี่ป ่นค ือหน ึ่งในหลายๆ หมู่บ ้านของต่างชาติ และยามาดา นางามาชา ก ็เป ีนคนหนึ่งในจำนวนห ัว 

หน้าหมู่บ ้านญ ี่!ไนอีกหลายคน ซึ่งปรากฏชื่อในเอกสารร่วมสมัยของฮอลันดา

สิ่งที่กล่าวมาแล้วข้างด้น คือการดำเนินการของโครงการศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา 

โดยอาศัยข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ภาษาญี่ไไนอย่างเดียว แต่ถ้าหากหันมาศึกษาเอกสารฝ่ายไทยใน

ประเด ็นเด ียวก ัน (ในท ี่น ี้ใช ้หน ังส ือพ ิมพ ์ มติชนราบวัน) ก็จะพบว่า อย่างท่ี อิชิอิ โยเนะโอะ กล่าว 

ถึงในหนังสือพิมพ์ ว ่า18 โครงการน ี้ม ีคณะกรรมการร่วมสองฝ ่าย (ไทยกับญี่ใไน) ทั้งแต่แรก กล่าว 

ค ือจ ังหว ัดพ ระนครศร ีอย ุธยาและสมาคมไทย-ญ ี่ใไน  ได้ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ใไนผ่าน 

รัฐบาลไทย รัฐบาลญี่ใไนก็นำเข ้าสุ่ข ันตอนที่จะพิจารณาว่าจะช่วยหรือไม่ และดังคณะกรรมการขึน

ขอม แอะตอบว ่าจะให้ขมใช้ “ตออดไป” กรุณาดูหนังสือพิมพ์ มติVนรานวัน วันท่ึ 26 กันขาขาเ ค.ศ. 1987, ปีท่ี 
10 ฉบับท่ี 3482.

ภาพแปลนท่ีเปรขบเทขบสองแปลนซ่ึงลงในหนังสือพิมพ์ มะมินิซิ วันท่ี 20 เสือนมีนาคม ค.ศ. 1987.
" หนังสือพิมพ์ มะซะริ วันท่ี 12 เสือนตุลาคม ค.ศ. 1987.
“ หงวังสือพิมพ์ มะซะริ วันท่ี 12 เสือนตุลาคม ก.ศ. 1987.
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ในช่วงท ี่ร ัฐบาลญ ี่ป ุ่นกำลังพ ิจารณาโครงการนี่อย ู่ โดยตั้งคณะสำรวจจากนักวิชาการญี่ป ุ่นเพ ื่อที่จะ 

ส ์ารวจวำโครงการน ีจะเป ็นไปไดหรือไม ่ คณะสำรวจชุดนี่,ได,เดนทางมายังประเทศไทยในเดือน

สิงหาคม ค-ส. 1986 และขอความคิดเห ็นจากน ักประวัต ิศาสตร’ไทยหลายๆ ท่าน ต่อจากนั้นทั้ง 

สองฝ่ายก็เร ิ่มลงมือรวมกันทำงาน ในการทำงานดเหมือนวาสมาชิกฝ่ายคนไทยในคณะกรรมการ
J  . ไ  ไ ■ ' “ • ไ .  ร่ '

ชุดนิจะคลองแคลวก'วาฝายญปน และกลายเบนผุนำทีรางรายละเอียดของโครงการในทีสุด ดังที 

อาจารขฉัตรทิพย นาถส ุภา19 และอาจารยศรีก ักร วัลสิโภดม"0 ไดแสดงความคิดเห็นไว ดังนี่ค ือ

อาจารยฉัตรทิพย กลาววา “ ...น ิทรรศการประวัต ิศาสตรที่จะแสดง,ในศนยน ี่ จงเป็นแนว 

ความคิดของคนไทยและคิดอยางเป ็นอิสระ โดยบีพ ืนฐานถกตองตามหลักวิชาการและการคนควา 

วิจ ัยของคนไทยเอง” 21 ช่งไม่มีชองว่างที่จะใหนักวิชาการคนญี่ป ุ่นเขาไปยุงเกี่ยว แต่ปรากฎว่า ใน 

วันท ี่ 2 กันยายน ค.ศ. 1987 นายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราช ุปถมภ นายมิตร ตั้งพานิช 

ก็ไดเขาพบ พล.อ.อ.สิทธิ เศวตศิลา รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการต ่างประเทศ เพื่อยื่นหนังสือของ 

สมาคมสถาปนิกสยามฯ ค ัดคานโครงการศนยศักบาประวัต ิศาสตรอยุธยา โดยอางเหตุผล 4 ช่อ คือ

1. ท ี่ด ังไม่เหมาะสม

2. โครงการช่วยเหลือของญี่ป ุ่นเป ็นการช่วยเหลือแบบมีเง ื่อนไข โดยกาหนดว่าสถาปนิกผุ 

ออกแบบ และวิศวกรท ี่ปรืกษาบริษ ัทรับเหมาก ่อสรางตองเป ็นชาวญ ี่ป ุ่น วัสดุและอุปกรณก่อสราง 

ตางๆ ตองเป็นของญี่ป ุ่น ด ังน ั้นคนที่ไดผลประโยชนจากโครงการคือญ ี่ป ุ่นไม่ใช ่ไทย

ว-ลักษณะของความช่วยเหลือ มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และสำนักในศักดิศรีของ 

ชาติเพราะเงื่อนไขของโครงการความชวยเหลือนั้น เปิดโอกาสไหญี่ปุ่นไดเปรียบดุลการคาต่อไทย 

เพิ่มมากขนและยังกระทบถงจิตใจคนไทยในเรื่องศักดิศรีของชาติอ ีกดวย

น-โครงการนีเป ็นโครงการที่เพ ิกเฉยไม่ปฎิษ ัติตามกฎหมายไทย เพราะไมปรากฏว่ามี

กฎหมายอบุญาตใทชาวต่างชาติดำเนินการเรื่องการออกแบบและก่อสร่างได

และในตอนทายของหนังส ือน ิระบ ุว ่าควรท ี่จะปฏิเสธการชวยเหลือจากญ ี่ป ุ่น22

สาเหตุที่สมาคมสถาปาวักสยามฯ วิจารณว่าโครงการนิเก ี่ยวของกับศักดิศรีของชาติ เพราะ 

ตอนตนของโครงการน ิวางแผนวาจะต ังท ี่หม ่บานญ ี่ป ุ่น อันเป็นชุมชนชาวญี่ป ุ่นในสมัยอยุธยา จิง 

ไมม ีสาระสำค ัญตอประวัต ิศาสตรของชาต ิ แต่ถาหากว่าม ีสรางศนยประวัต ิศาสตรอยุธยาในหม่บาน 

ญ ี่ป ุ่นน ันอาจก่อใหเก ิดความสับสนตอการศ ักบาประวัต ิศาสตรในอนาคตได ซงเป็นการเนนความ * 1 * 3

'* มติชนรพวัน วันท่ี 16 กันขาขน ก.ศ. 1987, ปิท่ 10 ฉบับท่ 3480.
1 มติ'เททาทาน ว้าเท่ 21 กันยายน ก .ศ. 1987, าไท่ี 10 ฉบับท่ี 3485.
“ มติชน7พวน วันท่ 16 กันยาขน ค.ศ. 1987, ปิท่ 10 ฉบับท่ี 3480.
3 มติชาทาทวัน วันท่ี 10 กันยายน ค.ท. 1987, ปิท่ี 10 «ทับท่ี 3474.
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สำคัญ1ของญี่มู่ น'โดยไม่ถูกต้อง เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจรงทางประวัติศาสตร์ และขาดสำนึกใน 

ศ ักด ิศรีของความเป ็นคนไทย23 นอกจากนีเนือหาที่นำเสนอในโครงการนี้ก ็ม ีป ิญหาว'า มีการยก 

ย่องความสำคัญของชาวญี่ม ู่นในสมัยอยุธยา ว่ามีความดีเด่นอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะเรื่องราวของ ยา 

มาดา นางามาซา24 สรุปได้ว ่าสมาคมสถาปนิกสยามฯ ไม่อยากให้ท ี่ต ั้งของโครงการนี้เป ็นหมู่บ ้าน 

ญี่ป ุน เพราะจะก่อให้เกิดเข้าใจผิดว่าชาวญี่ม ู่นสมัยอยุธยาสำคัญ โดยเฉพาะ ยามาดา นางามาชา ซ่ึง 

เป ็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงทางประวัต ิศาสตร์ชาติและความเสียศักดิศรีของชาติด ้วย

สาเหตุท ี่สมาคมสถาปนิกสยามฯ รู้ส ึกกลัวต่อการเสียศักดิศรีของชาติในเหตุการณ์นีก ีเนื่อง 

จากเร ื่องน ี้สะท ้อนให ้เห ็นความส ัมพ ันธ ์ไทย-ญ ี่ป ่นช ่วงน ั้นโดยเฉพาะอย ่างย ิ่งทางด ้านเศรษฐก ิจ 

กล่าวคือการขาดดุลการค้าระหว่างไทยกับญี่ร ุ่เนเพ ิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายในช่วง ค.ส. 1986 ถึงครึ่งปี 

แรกของ ค.ศ. 1987 สาเหตุหนึ่งของการขาดดุลคือ บริษ ัทรับเหมาก่อสร้างญี่ม ู่นจำนวนมากเข้ามา 

ลงท ุนทำธ ุรก ิจในไทยในระยะน ี้ โดยฉวยโอกาสจากการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของรัฐบาลญี่ป่นที่ 

มีด'อรัฐบาลไทย ซึ่งมีเงื่อนไขต่างๆ เช่น สถาปนิกผู้ออกแบบ วิศวกรที่ปรึกษา บริษ ัทรับเหมาก่อ 

สร้าง ต ้องเป ็นชาวญ ี่ป ่นในกรณ ีของการสร้างศ ูนย์ว ัฒนธรรมแห่งประเทศไทย บริษ ัทญ ี่ป ่นมักจะ 

ชนะบริษ ัทไทยและบริษ ัทรับเหมาก่อสร้างไทยในการประมูลและการก่อสร้าง จึงก่อให้เกิดความ 

ก ังวลว่าบริษ ัทญ ี่ป ่นจะเอางานก่อสร้างภายในประเทศไปหมด ประเด ็นนี้สามารถยืนยันได้จากราย 

ละเอียดเกี่ยวกับตัวเลขการขาดดุลการค้าข้างล่างนี

เร่ืองการขาดดุลการค้าระหว่างไทยกับญ่ีป่นพัน จากบทความในหนังสือพิมพ์ มติชนราย 

วัน ฉบับวันท่ี 7 กันยายน ค.ศ. 1987 ระบุว่า “ ...นายฐาปนา ปุนนาค (เลขาบุการบริหารสภาหอ 
การค้าไทย) เปิดเผยว่า หน่ึงปีคร่ึงท่ีผ่านมา (ภายในพ.ศ. 2529 บวก 5 เดือนของ พ.ศ. 2530) ญ่ีป่น 
ลงทุนในไทย 4.4 พันล้านบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก 25 ปีท่ีผ่านมาถึง 1 เท่าตัว... ขณะเดียวกันการขาด 
ดุลการค้าของไทยก ับ ญ่ีธ่เนท็เพ่ิมข้ึนด้วยโดย 4 เดือนแรกของปี 2530 เทียบกับปี 2529 ไทยขาดดุล 
การค้ากับญ่ีป่นเพ่ิมข้ึนถึง 21.9% คือจาก 9,727.44 ล้านบาทเป็น 11,861.33 ล้านบาท เพราะมีการ 
นำเข้าวัตถุดิบจากญ่ีร่เนมากข้ึนด้ว ย บริษัทรับเหมาก่อสร้างของญ่ีมู่นท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างมากจากท่ีมี 5 
บริษัท เม่ือ 5 ปีก่อน เป็น 31 บริษัทในขณะน้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีทำให้ไทยขาดดุลการค้ามาก เพราะมี 
การนำเข้าวัสดุก่อสร้างของตัวเอง” 25

เรื่องสมาคมสถาปนิกสยามฯ หวาดวิตกในวิกฤติการณ์ของบริษ ัทรับเหมาก่อสร้างไทย

สามารถดูได ้จากเหตุการณ ์ท ี่ต ่อเน ื่องกันน ี้ กล่าวคือในวันที่ 26 กันยายน ค.ศ. 1987 ซึ่งเป็นวันงาน

11 มติพรายวัน วันที่ 10 กันยาขน ค.ศ. 1987, ป ีท ี่ 10 ฉบับที่ 3474.
" มติพรายวัน วันที่ 21 กันยาขน ก.ศ. 1987, ป ีท ี่ 10 ฉบับที่ 3485.

มติชนรายวัน วันที่ 7 กันยาขน ก.ศ. 1987, ป ีท ี่ 10 ฉบับที่ 3409.
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ฉลองความสัมพ ันธ์ไทย - ญ ี่ใ!]น 100 ป ี นายยะชุฮ ิโระ นะกะโซะเนะ (Yasuhiro Nakasone) นายก 

ร ัฐมนตรีญ ี่ป ่นเด ินทางมาประเทศไทย และ-วันเดียวกัน!งํ่นเอง กีม ีข ่าวว่าสำน ักงานหนังส ือพ ิมพ ์ 

อะซะฮิ สาขากรุงเทพมหานคร แจ้งว่าได้รับจดหมายจากบริษ ัทวีระสตาร์ซ ึ่งเป็นบริษ ัทรับเหมาก่อ 

สร้างของไทย ส ่งผ ่านหนังส ือพ ิมพ ์ อะซะฮิ ถ ึงนายนะกะโซะเนะ ระบ ุว ่า “ ...ในระยะไม'กี่ปีที่ผ ่าน 

มา บริษ ัทก่อสร้างของไทยมากมายต้องถูกบีบให้ป ิดกิจการไป เพราะการแข่งข ันท ี่ไม ่เป ็นธรรม 

และการทุ่มตลาดของบริษ ัทก่อสร้างญี่ท ุ่น สมาคมผู้ร ับเหมาของไทยได้เคยส่งหนังสือร้องเรียนดัง 

กล่าว แจ้งไปยังนาย น. ตาเกอุชิ เลขานุการเอกของสถานทูตญี่ทุ่นมาแล้ว โดยบอกรายละเอียดให้รุ, 

ว่าถูกบริษ ัทญ ี่ป ่นทำการฆาตกรรมทางธุรก ิจอย่างไร” 26

วันที่ 2 กันยายน สมาคมสถาปนิกสยามฯ คัดค้านโครงการศูนยัศ ึกษาประวัต ิศาสตร์อยุธ 

ยาต ่อร ัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการต ่างประเทศ แต่หลังจากนั้นได้'รับการโต้แย้งจากนายไพศิษฐ์

พิพัฒนกุล ที่ปรึกษากฎหมายมหาดไทย27 สมาคมสถาปนิกสยามฯ จึงได้ เปลี่ยนเนื้อหาของคำเรียก 

ร้องจากเดิมว่า ควรที่จะปฏิเสธความช่วยเหลือจากญี่ท ุ่น เปีนคำเรียกร้องให้เปลี่ยนรูปแบบความ 

ช่วยเหลือ กล่าวคือเปลี่ยนเป็นความช่วยเหลือแบบให้เปล่าที่ไม่มีเงื่อนไข(ให้เปล่าเป็นตัวเงินเท่า

พ ัน)28 ต่อจากนันก็เปลี่ยนเนือหาของคำเรียกร้องว่า รัฐบาลญี่ป ่นจะต้องให้ผ ู้ร ับเหมาก่อสร้างของ 

คนไทยร ับงานในโครงการน ี้ 70% ของวงเงินทั้งหมด 170 ล้านบาท (เท่ากับ 999 ล้านเยน)29

ต่อจากนั้นรัฐบาลไทยก็รับคำร้องเรียนของสมาคมสถาปนิกสยามฯ เป็นนโยบาย กล่าวคือ 

ในช่วงที่ พล.อ. เปรม ต ิณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี เจรจาคับ นายนะกะโซะเนะ นายกรัฐมนตรี 

ญ ี่ป ่นในว ันท ี่ 26 กันยายน ค.ศ. 1987 หลังจากงานฉลองความสัมพันธ์ 100ป ี ไทย-ญี่ป่น นายกรัฐ 

มนตรีของไทย ก็ได้ขอให้ฝ่ายญี่ป่นพิจารณาลดเงื่อนไขต่างๆ ลง และนายกรัฐมนตรีของญ ี่ป ่นก ็ 

ตอบว่าส่าหรับเรื่องแรงงานและวัตถ ุด ิบในไทยจะพยายามให้ม ีการใช้ให ้มากขึ้น โดยจะว่าจ้างแรง 

งานไทยและซื้อวัตถุด ิบในไทยให้มากถึง 70% ของการก่อสร้าง30 ทํ่งนี้ฝ่ายไทยก็ไม'ได้รับการ 

ประบ ีประนอมในด้านเง ินจากญ ี่ท ุ่นมากกว่าบ ี แด' ในส ่วนท ี่เก ี่ยวก ับรูปการออกแบบแปลน

โครงการ ก็ได้เปลี่ยนโดยสถาปนิกสยามดังที่กล่าวมาแล้วในส่วนของข้อมลจากฝ่ายญี่ท ุ่น

ผ ู้ศ ึกษ าค ิด ว ่าสาเห ต ุส ำค ัญ ประการห น ึ่งท ี่คนไท ยบองกล ุ่ม ไม ่พ อใจโครงการน ี้ก ็ค ือ  

โครงการน ี้เป ็นโครงการสำค ัญระด ับชาต ิ เพราะแสดงถึงการศึกษาประวัต ิศาสตร์ ว ัฒนธรรม เอก

มติพรานวัน วันท่ี 26 กันขาขน ค.ศ. 1987, ป ีท ี่ 10 ฉบับที่ 3490.
มติพราน■ วัน วันท่ี 11 กันยาขน ค.ศ. 1987,ป ีท ี่ 10 ฉบับที่ 3475.
มติพรานวัน วันท่ี 13 กันยาขน ก.ศ. 1987, ป ีท ี่ 10 ฉบับที่ 3477.
มติพรานวัน วัาเท่ี 15 กันขาขน ค.ศ. 1987,ป ีท ี่ 10 ฉบับที่ 3479.

” มติพรานวัน วันท่ี 27 กันยาขน ก.ศ. 1987,ป ีท ี่ 1 0 ฉบับที่ 3491.
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ราชของคนไทย ด ังน ันถาญ ี่ป ุ่นสรางโครงการม ื ก็จะเป็นการเสียศักดิศรีของชาติ ด ังที่นายประสงค 

วิส ุทธ ว ิเคราะหไวในหน ังส ือท ิมพบต ิชน31

5.2 ประว ัต ิคาสตรการสร้างอน ุสรณ ์สถาน ยามาดา นางามาซาในนครดรีธรรมราช

ใน ค.ศ. 1987 ในโอกาสครบรอบ KX) ปีของความส้มพ ันธระหว่างไทย-ญ ี่ป ุ่น โครงการที่ 

จะสรางศนยศึกษาประวัต ิศาสตรอยุธยาที่หมุบานญ ี่ป ุ่นช ื่งเช ื่อก ันว่า ยามาดา นางามาชา เคยอาศัย 

อยู่ เกิดขืน และเป ็นระลอกคลื่นท ี่สงผลต่อความส ้มพ ันธระหว่างไทย-ญ ี่ป ุ่น และในป ีเด ียวก ันน ั้น 

เอง ท ี่จ ังหว ัดนครศร ีธรรมราช ที่ชง ยามาดา เสียชีวิตนั้น ก ็ม ีนญัหาเกี่ยวกับโครงการที่จะสราง 

อนุสรณสถานยามาดา นางามาชาเกิดขืนเชนกัน ความแตกตางกันดานความคิดระหวางฝ่ายญี่ป ุ่น 

ก ับฝ ่ายไทยในนครศรีธรรมราชม ีด ังน ี

จากเอกสารที่คนพบ ก ็ค ือในวันท ี่ 10 กันยายน ค.ส. 1987 สมาคมพทธศาสนานัช ิเร็นซ 

(Nichiren-slmh) แหงประเทศญ ี่ป ุ่น ไดส่งคณะธรรมท ูตเด ินทางมาท ี่เม ืองนครศรีธรรมราช และได 

เขาพบกับนายกเทศมนตรีเม ืองนครศรีธรรมราช เพ ื่อขอสรางสวนญ ี่ป ุ่นและเสาไมสลักสำหรับเป ็น 

ที่ระลึกถึงยามาดา นางามาชา ในสวนสมเด ็จพระศรีนครีนทร8432 พรอมทังมีการลงขาวใน

หนังส ือท ิมพทองก ี่นเป ็นครั้งแรก และกลายเป็นเรื่องที่ทราบกันทวไป ความจริงประการหนึ่งก ็ค ือ 

ก ่อนท ี่จะโครงการน ีจะเป ็นข ่าวในหน ังส ือท ิมพ คณะสงฆ'กลุ่มนีไดเขามาเมืองไทยเพื่อศึกษาเรื่อง 

ยามาดา มาก่อนแลว และไดมีการเจรจากันในเรื่องนีมาก ่อนแลวดวย คุณบรรยง น ันทโรจนาพร 

กลาวในการไหส้มภาษณกับผูศึกษาวา33 คณะสงฆมาเกือบทูกปีตังแต่ ค.ศ. 1984 ถึง 1990 เขาได 

ศึกษาเรื่องยามาดา สืบจากอยุธยาและจนมาถึงที่น ี่ ในหนังส ือท ิมพทองถิ่น เมืองใต ฉบ ับว ันท ี่ 18 

กันยายน ค.ศ.!987 เขียนลักษณะของเสาที่ระลึกยามาดาไวว่า เป็นไนั้ส ุงขนาด 3 เมตร เป็นแทงสี่ 

เหลี่ยม กวางดานละ 30 ซ.ม แกะสลักเป็นภาษาญี่ปุ่นเพื่อเล่าประวิดของยามาดา ในช่วงที่อยู่ 

ประเทศญ ี่ป ุ่น และการเดินทางมายังประเทศไทย นอกจากนี คาดวาจะมีการทำพิธีในสวนญี่ป ุ่นทำ

11 มตๆ (นราทวัน วันท่ี 28 ก้นยายน ก.ศ. 19X7, ฟ้ท่ี 10 ฉนันท่ี 3492.
,ะ หนังสือทิมพท้องถ่ิน เนือง!ต ปิท่ี 19 ฉนับท่ี 2006 วันสุกรท่ี 18 ก้นขายน ก.ศ. 1987 ในหนังสือทิมพ 

เขียนว่าฅฌะสงฆมาจากเมือง ฌิโมยาบ่า(รhimoyama?) ซ่ึงเฟ้นบานเก๊ตขนง ขามาตา นตผูเขียนสงสัยว่าามัาข่าวฟัง 
ผิต จริงๆ  แลวเฟ้นเมือง ณิสุโอะกะ(Shizuoka) หริอเปลา

” จากสัมภาทณคุณบรรยง นันทโรจนาพร นักธุรกิจในเมืองนกรศริ■ ธรรมราช เฟ้อวันท่ี 18 มืชุนายน 
1997 ซ่ึงเป็นเจ้าของร้านอาหารนครอินทรและบริษัทท้ารนกรอินทรท้ายเคยเฟ้นอาจารขสอนาชาทองเท่ียวท่ี 
สถาบันราชก้ฎนครศรีจรรมราช
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พ ิธ ีกรวดนำและอท ิสส ่วนกุศล'1หแณ่จาเมืองยามาดา คุณสมมืก เกตุชาติ นายก!ทศมนตรี ก็กล่าววา 

ย ินด ีท ี่จะมอบท ี่ด ินณ ือท ี่ !() ไรซงคณะสงฆตองการในการทำเสาที่ระลก ขามาดา ก ับสวนญ ี่ป ุ่น

แต่หลังจากเรื่องนี้ลงพ ิมพในหนังส ือพิมพ เสียงคัดคานเกิดขึ้นโดยทันที เชนใน มติพสด 
สัปดาห ฉบ ับว ันท ี่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ.]987 31 * * * ไดตีพิมพบทความชื่อ “ ปลุกผียามาดาะยํ่าประวัติ 

ศาสดรกลางเม ืองนครฯ” ของ พิทยา ว่องกุล นักเขียนคนทีกล่าวถึงความไม่เขาใจท่าทีของคน

ญี่ป ุ่นที่จะพยายามเขามาแทรกแซงทางดานประวัติสาสตรไทย เขากล่าวว่า “ ...สำหรับญี่ป ุ่นแล้ว ยา 

มาดา เป็นวีรบุร ุษของเขาแด ในกรณีของชาวไทย!เลวเราคงจะขอมรับไมได สาเหตุเพราะการ!ชื่อ 

หลักฐานท ี่คนชาติญ ี่ป ุ่นเข ียนถึงวีรบ ุรุษของตัว ขณะที่ท ี!อกสารขอมุลประเทศอื่นๆ ขัดแยง...” 35 

เขาค ิดว ่ากรณ ีของนครศรีธรรมราชครังที เหมือนกับกรณ ีท ี่เก ิดข ันในการสรางสนยศึกษาประวัต ิ

ศาสดรอยุธยา ชื่ง!ป็นการแทรกแซงประวัต ิสาสตร"ไทยของคนญี่ป ุ่น อยางไรก็ตาม กรณ ีนครศรี 

ธรรมราช เส ียงคัดคานไดเก ิดข ันในวงนักวิชาการดานประวัต ิสาสตรของเม ืองนครศรีธรรมราชล้วย 

ม ีหลายประเด ็นท ี่น ักประว ัต ิสาสตรเม ืองนครศรีธรรมราชไม ่เห ็นดวยก ับโครงการน ี้ โดยมประเด ็น 

สำคัญ 2 ประเด ็นค ือ ประเด ็นแรก สำหรับน ักประว ัต ิศาสดรเม ืองนครศรีธรรมราชส ่วนใหญ ่ มอง 

วายามาดาเป ็นคนท ี่ขม)หงรังแกบรรพบุรุษของชาวนครศรีธรรมราช เห็นไล้จากเพลงกล่อมเด็ก

เม ืองนครศร ีธรรมราช ชง

‘โ..ถูกถ่ายทชด ต่อมายุคแชวยุคเช่าเพ่ือใหภูกทชานจดจำมาจน 
กระท'งบัจ-จุบัน if ล้ายการเหกลชมถูกต้ังแต่ล้ชนนตอรกให*ตระ.หนักถึง
ความเด«ดรอนฑ่ืไดรันจากชาวญ่ีปุ่น ผูเฒ่าผูแก่ใชเพ'ชงกล่อมเดกส่ือความ 
{สึกไล้เป็นมรดกดงน้ี [ล้ท่ีราบรามเพลงน้ีก็คืออาจารขวิเชียร ณ นคร 
ชาจารขวิเชียรไดเขียนบทความ 2 บทเก่ียวกับเพชงนีดวย36]

” พิทยา ว่องกุล, ‘■ ปลกผีขามาดา: ล่าประวัติศาสตรกลางเมืองนคร ฯ,’, มติสนสุดศัปดาม ปีท่ 8 ฉบับท่ี 
378 วันท่ี 29 เดืชนพถูศจิกายน ก.ส. 1987. หนา 35-37 .

” เร่ืองเดยากัน, มติชนสุดส์ปค!ห. หนา 36.
” วิเชียร ณ นคร. “ประวัติสาสตรนครศรีธรรมราชจากวรรณกรรมบุขปาฐะ”. 17สงในก า ร ถ ัน มน า

ประวัติศ)สพรนคร ฯ ครง» 3, วิทยาลัยครุนครสรัธรรมราช. 1986
วิเชียร ณ นคร ผูเขียนเพลงกถ่อมเด็กเมนงนครศรีธรรมราช ท่ีกล่าวพาดพิงมืงเจาเมืองนครศรีธรรมราช

ท่ีเป็นชาาญ่ีปุ่นคอ«อกญาเสนาภิมุข (ยามาดา นางามาชา) ทานน้ี เป็นฬู้านวยการศุนยวัฒนธรรมภาคใต้. 
สเาาบันราชกัฎนครศรีธรรมราช ('เอกสารนไดรับจากอาจารขวิเชียรโดยตรงา
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‘ไขถูกเหซ ลูกไก่หางหชุน 
ขาหลวงญ่ีปุ่น ชันชีจับเด็ก 
'ทานขาสาว บ่าวห่าวไวทำหาดเล็ท 
ชันชีจับเด็ก จับส้ินทงหมด .... เหอ’

หากถ«ดกวามก็จะไดว่า '...ไอไก่ต่างชาติเอย (“ไออูก', และ 
“ลูกไกหางหชุน” หมายถึง ไก่ต่างชาติหางมักสัน) ขาหลวงญ่ีปุ่นเกณฑไห 
จับเด็ก (ชันชี ...สัญญา. ตกลง) จับเอาเด็กสาวสาวเด็กหนุมไวเป็น 
ฆหาดเล็ก(คนรับไช) ร่วมกันจับเด็กจับสินทังเมืองเอย...’

ความเกล็ขดกลัวและความทังใจในอำนาจของขามาดา นางามา 
ชา ขางตน หากไมรายแรงจนทำไหชาวบานหกขรอน คนเมืองนครฯ คง 
ไมสอนถูกหลานกันติงแต่เด็กมาหลาขขคหลาขสมัย เพยงเพลงกล่อมเด็ก 
สันๆ  ก็สามารถสะหอนการปกครองของยามาดา และขาวญ่ีปุ่นไต่'เป็น 
อข่างด...”17

เขายังกล่าวต่อไปอีกว่า “ การสรางหลักไนยามาดา ขืนในเมืองนครฯ เป็นการเชิดชู ยา 
มาดาข้ึนสุงอยูเหนือความเจ็บปวดรวดราวของบรรพบุรุษ” 38

เกี่ยวลับเพลงกลอมเด็ก ยังมีขอสงสัยว่าจะมีอายูเก่าแก่ถึงสมัยอยูธยาจริงหรือ? ผูศึกษไมี 

ควานเห ็นว่าเรื่องนีเป ็นปัญหาที่จะตองศึกษาต่อไปในโอกาสหนา (และไม่ใช่เป้าหมายในการศึกษา 

ของวิทยาน ิพนธฉบับน ี้) แต่อาจจะเป็นไปไดว่าเพลงกล่อมเด็กที่อางมานี้เก ิดขึ้นในชวงสงครามโลก 

ครังที่สอง เพราะนอกจากสมัยอยุธยาแลวกีไม่ม ีชวงเวลาอื่น อีกนอกจากชวงสงครามโลกครั้งท ี่ 

สอง ท ี่ทหารญ ี่ป ุ่นทำรายผคนชาวนครศรีธรรมราชตามขอเท ็จจริงทางประวัต ิศาสตร และคนนครฯ 

ก็ยังจำไดว่าจ่าดำ วีรบ ุร ุษคนนครศรีธรรมราชเคยปกปองเม ืองนครเวลาทหารญ ี่ป ุ่นบ ุกเขามาใน

สงครามโลกครั้งท ี่สอง ด ังน ั้นสรางอนสรณสถาน ยามาดา ไมไดเพราะการกระทำอย่างนั้นเทาลับ 

ตบหนาจาดำ ถามองเรื่องนีจากคานอื่น หมายความวาคนนครศรีธรรมราชยังจำไดถึงการกระทำอัน 

โหดรายของทหารญ ี่ป ุ่นในชวงสงครามโลกครังท ี่สอง ดังนันแมว่าเพลงกล่อมเด็กนี้จะมีอายุเก่าแก่ 

ต ังแดสมัยอยุธยาหรือจะเกิดขืนในชวงสงครามโลกครังท ี่สองก็ตาม เพลงกลอมเด็กนี้ก็สามารถ

สะทอนภาพลักษณของ ยามาดา ว่าเป ็นคนโหดรายและทำใหคนนครศรีธรรมราชเด ือดรอนมาก 

ซงยังเป ็นภาพท ี่ปรากฎอยู่ในจ ิตใจของคนนครศรีธรรมราชปัจช ุบ ันน

” เร่ืองเดขวทัน. มฅ ิพ สุดส่'ปคพ,พหา 36. 
” เร่ืยงเดียวทัน. มฅิVUqดศัปตพ, หนา 36.
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ดังที่พิทยา ว่องกุลกลาวว่า “ มิหนำชำ อนุสาวรียหลักไมยามาดาที่สรางขึนนัน ผล1ของมัน 

ก็คือการที่ทางการจะยินยอมใหยามาดา ตบหนาจ่าดำ39 วีรบุร ุษผุหาญกลาแหงเมืองนครฯ การพลี 

ชพเพื่อปกปองมาตุภ ูม ิจากการรุกรานของกองท ัพญ ี่ป ุ่นในสงครามโลกครังท ี่สองดวยจิตใจเส ียสละ 

ของจาดำ ยอนกลายเป็นสํ่งท ี่ไรความหมายควรที่จะรืออนุสาวรียจาดำพิงท ันที,,40 และนักวิชาการ 

ทองถิ่นอ ีกทำนหนึ๋งกกล่าวว่า “ คนนครฯ กลัวว่าถาสรางแลว จะมีความเขาใจผิดเกิดขึ้นวาดินแดน 

ของเมืองนครฯ เคยเป็นเมืองขืนของญี่ป ุ่นดวย,,41

จากท่ีกลาวนาทังหมด อาจสรุปไดว่านักประวัติศาสตรนครศรีธรรมราชกันคนรุ่นเก่าท่ีเติบ 
โตมาพรอมกับการไดเคยรับรุรับฟังเพลงกล่อมเด็กนี ก็มีแวิดการรับรุภาพลักบณของ ยามาดา วา 
เป็นคนท่ีทำรายชาวนครศรีธรรมราช คนท่ีคิดเชนนีน่าจะมีไมนอยเลย เพราะนอกจาก มติ-ชนสด 

สัปดาห แลวยังมีหนังสือพิมพทองถ่ิน เสียงราษฎร ฉบับวันท่ี 3 ธันวาคม ค.ส. 1987 42 ก็ใหความ 
ดิดเห็นดวยกัน ความรุสีกของคนนครศรีธรรมราชตรงกันขามกับคณะสงฆ์นัชิเร็นซท่ีเขามาเมือง 
นครศรีธรรมราช ท่ีเขามาเพียงเพ่ือตองการจะ “ รำลึกถึงวีรกรรมของชาวญ่ีปุ่น,, (คือ ยามาดา)43

จากที่กล่าวมา ทำใหเห ็นป ัญหาความส้มท ันธระหว่างประเทศไทยกับญ ี่ป ุ่น เพื่องจากชาว 

ญ ี่ป ุ่นตองการสรางอน ุสรณสถานบนด ินแดนประเทศอ ื่นโดยท ี่ไม ่เขาใจความร ุส ีกของคนประเทศ 

บ ันวา ลนตางประเทศ!ขามาแทรกแซงประวัต ิสาสตรของประเทศตนเอง เป็นเรื่องที่สรางความไม่ 

พอใจ และสำหรับคนนครศรีธรรมราชยามาดาเป ็นบ ุคคลพ ิงรังเก ียจ หรืออย่างนอยก็ต ัดสินไม่ไดว่า 

เป ็นคนด ีหร ือไม ่44 นอกจากนี คนนครศร ีธรรมราช ก็มีสถานที่เคารพวีรบุรุษของตัวเองอย่แลว 

(คือจาดำ) ตังนนจึงเป ็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน เพราะจาดำเป็นวีรบ ุรุษที่เส ียสละเพ ื่อปองกันประเทศ 

ไทยจากการรุกรานของญ ี่ป ุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งท ี่สอง

ประเด ็นท ี่สอง ท ี่เม ืองนครศรีธรรมราชไมเห ็นดวยกับโครงการสรางอน ุสรณสถานของ ยา 

มาดาก็คือ เรื่องเกี่ยวกับเงิน จากทำทีของญี่ป ุ่นที่ตองการจะสรางอนุสรณสถานของยามาดาใหจงได 

โดยใชเงินท ุนจำนวนมาก โดยไม่ไดมีความพยายามอธิบายใหเกิดความเขาใจชงกันและกัน จนทำ

* ไม่ทราทนไ!,ชัลว่าจ่าดำคื«ใคร แต่จากการกล่าวขฃงนักข่าวคนหน่ึง จ่าดำคนมิเป็นวีรบุรุษทหารชาว 
ไทยในชางสงครามโลกคร้ังท่ีสอง

* เร่ืนงเดียวกัน. มติชนqคสี'ปคา};. หนา 36.
41 ส้มภาษณอาจารขํฉัตรชัย ศูกระกาโ'บูจน อาจารขประจำศูนย์วั«นธรรมภาคโต้. สถาบันราชภัฎนกรศร 

ธรรมราช ในวนท่ี 16 มิถุนายน 2540, ณ สถาบันราชภัฎนครศรธรรมราช
เสียงรทเฎร ป็ท่ี าแ ฉบัแท่ี 3225. วัโเพฤหัสทดีท่ี 3 ธันวาคม ค.ศ. 1087.

*' เมแงไค ปิท่ี19 ฉบับท่ี 2037 วันจันทรท่ี 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1987.
" เมแงใต ป็ท่ี 19 ฉบับท่ี 2038 วันทุธ ท่ี 2 ธันวาคม 1987.



144

ใหฅนไทยสงสัยว่าม ีอะไรมากกว่าท ี่คนญ ี่ป ุ่นพ ูดหรือไม ่ หำใหคนไทยคิดว่าคนญี่ใ]นชอบแกไข

ปัญหาดวยเงิน เหม ือนก ับเป ็นการใชเง ินตบหนา เชน “ ...การดำเนินการของชาวญี่ป ุ่นที่จะสรางสิ่ง 

ม ีค ่าทางประวัต ิศาสดรดังกล่าว ไดมีการลอบมีกันหถายฝ่าย โดยจะทุ่มทุนเท่าไรก็ไม่เกี่ยง เพียงแค่ 

ขอใหมีการสรางส ิ่งด ังกล ่าวขนมา สวนจะดวยเหตุผลที่ลกซงอันใดรายงานขาวไมเปิดเผย...” 45 *

หรือ “ ..ญี่ปุ่นทุ่มเงิน 40 ถานบาทในการผลักดันใใเมีการสรางหลักสลักประวัต ิยามาดาขนมา จน 

เก ิดการวิพากษวิจารณกันหนักหนวง เกรงว่าอำนาจเงินจะมอมเมาผเกี่ยวของใหเคลิบเคลิ้มไป

ได....” 40 หรือ “ ..ความตองการดังกถาวของชาวญี่ปุ่น แมจะตองทุ่มเท่าไร่ก็ยอม เพียงแดขอใหมี 

การล่อสรางสิ่งมีค ่าเหล่านันใใ!จงได และมีการต ิดต ่อผ ่านใครต่อใครน ัน ก ็ไมมีการยืนยันอีก

เหม ือนกัน..” 47 ผูเข ียนยังไม่พบพยานหลักฐานว่าเงินกอนใหญ่มาจากไหน แต่คุณบรรยงกล่าวว่า 

นอกจากคณะสงฆนิช ิเร ็นฌแถว ยังมีขาราชการมาจากเมืองชิส ุโอะกะ 2-3 คนร่วมอย่ด ้วย ดังน ั้น 

จ ึงอาจสันนิษฐานได้วา เงินมาจากสมาคมนิช ิเรนชุและเทศบาลเมืองชิส ุโอะกะ หรืออาจจะมีบริษ ัท 

ญ ี่ป ุ่นในเม ืองไทยที่จะสนับ'สนนบริจาคเง ินใหโครงการน ีดวยก็ได

นอกจากนี ฝ ่ายนักวิชาการนครศรีธรรมราชยังเป ็นห ่วงอ ิทธิพลของเงินต ่อวัฒนธรรมภาค 

ใดดวย อาจารยวิเชียรกล่าวว่า ทางจ ังหวัดสน ับสนนโครงการม ี เพราะจะไดการส ่งเสริมใหญ ี่ป ุ่นมา 

ท ่องเท ี่ยวเม ืองนครศรีธรรมราช “ ...แต่เรื่องท่องเที่ยวก็เป็นดาบสองคม บางทีเราไดเงินแดเราเสียสิ่ง 

ของไป แต่เขาไม่ไคคิดอย่างนัน เขาเอาวัตถุกัน เอาเงินเป็นใหญ่ ด ูส ิท ุกวงการเงินมักมาก่อน อย่าง 

อ ื่นๆ คอยคิดคอยแกไขทีหลัง นาน ๆ ไปก็แกไมได...” 48 นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสดร คน 

หนงก็เห ็นดวยความคิดเห ็นม ีและเขียนบทความลงในหนังส ือพ ิมพ เนืองไต ว่า49 “ ...คนพวกมี 

[นักท่องเที่ยว-ผูศึกษาJ ที่ทำลายคุณค่าดังเติมของศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ได้อย่างง่ายดายที่สุด เพราะ 

เป็นการทองเที่ยวอยางฉาบฉวยโดย!อาสตางคเขาทุม ย่อมหำใหคนที่ไดสตางค่เกิดความโลภ...”

ดานปฏิก ิร ิยาของชาวนครศรีธรรมราชต่อเรื่องการสรางอน ุสรณสถานยามาดานั้น พบวามี 

เหตุการณรุนแรงเก ิดข ืนในเด ือนพฤศจิกายน ค.ส.!987 โดยภายในกลุ่มชาวนครศรีธรรมราช มีการ 

แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ ่ายหนงสนับสนุนโครงการสรางอนุสรณสถานยามาดา ไดแกนายกเทศมนตรี 

เม ืองนครศร ีธรรมราช (สมนึก เกตุชาติ) ก ับน ักธ ุรก ิจในนครศร ีธรรมราช เชน คุณบรรยง นันท 

โรจนาพร และพลเอก กิตติ รัตนฉายา (อดีตนายทหารแม่ทัพกองทัพภาคที่ 4) เหตุผลที่ทังสามให

4! 1นื0งใต้, วันจันทรท่ี 30 พฤศจิกายใJ ค.ศ. 1987.
* เรืองนัขว(ท!. UfiVUศฺดศีlift ทน หนา 36.
" IU0งใฅ์. วันทุธ ท่ี 2 ธันวาคม ก.ศ. 1987.
41 เรืองนัขากัน. มดีVvrttoศัปfl)ห'. หนา 37.
* เนืเนใท มีท่ี!9 «มันท่ี 2047, วันๆ กรท่ี 25 ธันวาคม ค.ศ. 1987.
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การสน ับสนนในการสรางอนสรณสถานยามาดา ก็เพื่อธุรกิจท่องเทยว ตองการดงดูดใหชาวญี่ป ุ่น 

มาเท ี่ยวนครศรีธรรมราช และอีกฝ่ายหนงที่ค ัดคานคือนักวิชาการและชาวบานทั่วไปในนครศรี

ธรรมราช

อย่างไรก็ตาม ทายที่ส ุดโครงการสรางอา[สรณสถานยามาดาก็ไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะ 

ญ ี่ป ุ่นเห ็นว่าภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชม ีความข ัดแยงก ัน จ ึงต ัดส ินใจไมสราง50 แต่ยังคงมีการ 

ต ิดต ่อค ับฝ ่ายสน ับสน ุนในนครศรีธรรมราชอย ู่ตลอด ดังที่ค ุณบรรยงกล่าวใหสัมภาษณคับผูเขียนว่า 

คณะสงฆท ั่ช ิเร ็นช ุ มานครศรีธรรมราชท ุกๆ ปี (ยกเวนค.ศ.1989) และนายกเทศมนตรีเองก็เคยไป 

ญ ี่ป ุ่นโดยไดวับเช ิญจากทหารญ ี่ป ุ่นท่ีเคยเขามารบในประเทศไทย ชงในตอนใfน พลเอกกิตติ วัตน 

ฉายา ก็ไปดวย51

สามปีต ่อมา มีการเคลื่อนไหวทั่งฝ่ายญี่ป ุ่นและไทย แต่ละฝ่ายไม่ไดทำความเขาใจคัน โดย 

ในป ี ค.ส. 1990 ซ ึ่งตรงกบครบรอบ 50 ปี หลังเหตุการณทหารญี่ป ุ่นบุกเขาบาเมืองไทยในสงคราม 

ซ ึ่งอาจจะเปีนสาเหตุหนงที่กระตุนใหทังสองฝ่ายเกิดการเคลื่อนไใ!ว ฝ่ายญี่ปุ่น โดยคณะสงฆน 

ช ิเร ็นฌไดขอติดตอชือท ี่ด ินภายในรานอาหารนครกินทรของคุณบรรยงประมาณ 50 ตารางวา

เพราะบริเวานตังกลาวเคยเป็นที่เก ็บขาวของวังเจาเมืองนครศรีธรรมราช และคณะสงฆท ั่งตรงน ั้น 

แล ่วรุส ืกว่า ยามาดาอยูที่นน (ที่อยูของยามาดานั้น น ักประว ัต ิศาสตรนครศรีธรรมราชไคทำการ 

ศึกษาแลว จึงสรุปคันว่านาจะอยูขางศาลากลางจังหวัด ซ ึ่งไมไดอยู่ในเขตรานนครอินทร)52 แดคุณ 

บรรยงไมสามารถขายท ี่ด ินน ันได เพราะเขามีโครงการจะสรางโรงแรมหรืออพารทเมนต แต่ยอม 

ใหคณะสงฆสรางเสาไมในเขตรานใกลท ่อนำสำหรับพระราชพ ิธ ีต ่างๆ ของสมัยอยุธยาเป็นชั่วคราว 

ป ัจจ ุบ ันน ี เสาไมก็ยังอยุ ณ บริเวณดังกลาว ซึ่งคุณบรรยง พาผศึาษาไปดูและถ่ายรุปดวย แดอักษร 

ภาษาญี่ป ุ่นซึ่งเคยอยุบนเสาตอนนีลบเลือนหมดแลว ควยนำฝนเพราะไมทันเป ็นไมสด คณะสงฆ'ได 

กถาวค ับค ุณบรรยงวาน ี่เป ็นเสาช ั่วคราว ทากหาสถานที่สรางอนสรณสถานไดแลวจะทำเป็นห ิน (เต 

ป ัจจ ุบ ันน ี ก็ย ังไมไดขาววาคณะสงฆไดที่ด ินแลวแตอยางใด

” สันภาษณนายกเทศมนตรีเมืองนคร ฯ วันท่ี 17 มืธุนายน ค.ศ. 1997 ท่ีศาลาเทศบาท
” สันภาษณอาจารยสมท ธุระเจน อาจารยประจำศูนยวัฒนธรรมภาคไต่ สกาบันราชภีโ) นครศรีธรรน 

ราช วันท่ี 17 นอุนาขน ก.ศ. 1997 ณ สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช
นอน อุปรมัย. “นครศรีธรรมราชสมัยกรุงศรีอยุธยา”. รพการคีมมนาประาตศาศตโ'นศรศรธรรม 

ราข (กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพนพ 2521). หนา 18.1; อางใน นันฑนา โชติเวทธำรง. “บทบาทและอิทธิพลของ 
ขามาดา นางามาซา ในประวัติศาสดรไทย”. รายงานการวิจัยของกองจดหมายเหตุแหงชาติจังหวัดนครศรีธรรม 
ราช (พฤศธิกายน พ.ศ.2529). หนา 12.
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ขณะเสียวกันฝ่ายนายกเทศมนต1 และพลเอกกิตติ รัตนฉายา ก็อยากจะใหคณะสงฆสราง 

ภายในสวนสมเด ็จพระศร ีนคร ินพร 84 โดยเทศบาลจะออกเงินซวย โดยใชงบประมาณไม่เกิน 5 

ลานบาท53 แต่คณะสงฆไม่เปลี่ยนใจ ที่อยากจะสรางอนุสรณสถานในเขตรานของคุณบรรยง นอก 

จากเสาไม เทศบาลกับกองทัพยังมีโครงการอีก กลาวคือในโอกาสครบรอบ 50 มีหลังสงครามโลก 

ครั้งที่สอง จะสรางพ ิพ ิธภ ัณฑความส้มพ ันธระหว่างไทย-ญ ี่ป ุ่นในสงครามโลกครั้งท ี่สอง เชน

แสดงการต ่อสในช ่วงน ั้น เป ็นต ้น อาจารยสนพท ธุระเจน เป ็นบ ุคคลหนงในจำนวนคนท ี่ค ิดเร ื่องน ี้ 

และไดเข ียนโครงการข ึน มีคนแปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเสนอญี่ปุ่น และก ็ไดท ุนสน ับสน ุนจาก 

ญี่ป ุ่น และคิดว่าจะใหส่วนหนี่งของพิพ ิธภัณฑใชเป็นที่แสดงหลักฐานว่ายามาดาเคยอย่ท ี่น ี่ ฝ่ายเทศ 

บาลก็อนุญาตใใ?ใชพันที่เรียบรอยแลวและสรางอาคารหลังหนี่ง แต ่โครงการน ีตองระงับลงเพราะ 

สาเหตุ ดังนี

1. คนที่เห ็นความสำคัญของเรื่องนี เชน พลเอก กิตติ รัตนฉายา ซึ่งเป ็นผุท ี่สามารถระดม 

ท ุนนาไดท่านหนี่ง ตองถูกโยกยายและผูท ี่มาใหม่ไม่ไดใหความสนใจจะทำเรื่องนี้ต ่อ

2. ม ีกระแสตอต ้านในการสรางอน ุสรณสถาน

ว. งบประมาณจากญ ี่ป ุ่นไมพอ54

โครงการสรางอนุสรณสถานยามาดา ของคณะสงฆ์น ิชเร็นซ ุจ ึงต ้องลมเลิกไปนี้ ต้ศึกษาคิด 

วาเป ็นเพราะญ ี่ป ุ่นไมเขาใจควานเจ ็บปวดของคนนครศรีธรรมราชสม ัยอย ุธยาเก ี่ยวก ับยามาดาก ับ 

ทหารญ ี่ป ุ่น ชาวญ ี่ป ุ่นควรรำลกวา แต้ยามาดาเป็นวีรบ ุรุษสำหรับชาวญ ี่ป ุ่นก็ตาม แดสำหรับชาว 

ไทยโดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราช ยามาดาเป็นภาพของเจาเมืองที่เป็นชาวต่างชาติที่มีลักษณะไม่ 

สี ความแตกต่างกันของภาพลักษฌ ยามาดา ระหว่างชาวนครศรีธรรมราชก ับชาวญ ี่ป ุ่น (โดยเฉพาะ 

ฝ่ายญี่ป ุ่นเป็นฝ่ายที่สรางปัญหาเสมอ) ม ีส ่วนทำใหความส้มพ ันธระหวางไทย-ญ ี่ป ุ่นม ีป ัญหา

สรุป
จากการศึกษาถึงอิทธิพลของความคิดเกี่ยวกับขามาดา นางามาซา หลังสงครามโลกครั้งท ี่ 

สอง ท ี่ก ่อใหเก ิดโครงการสรางอนุสรณสถานของเขาท ี่อย ุธยาและนครศรีธรรมราช และผลที่เกิด 

ข ืนก ับโครงการเหลาน ัน อาจสรุปไดเป ็นขอๆ ดังนี
ปุ่ น ั้ 1 1  “  1 V * . ,

1. ในกรณ ีของศนยศึกษาประวตศาสตรอยุธยามัน สะทอนใหเห็นวาภาพลักษณของยา 

มาดาในสายตาของชาวญี่ป ุ่นแลว เขาคือวีรบุรุษ (Hero) ทวาในสายตาของคนไทย กลับตรงกันขาม

” ขอมูลมาโ)ากสัมภาพณ คุฌแรรยง ไทเทโรจนาพา
54ช่อมลมาจากเสัมภาษณ อาจารย สมพุท ธุระเจน เป็นอาจารยประจืาสูนยา«นธรรมภาคไต้. สกาบน 

ราชภัภูนครศริธรรมราช ในวันท่ี 17 มกนาขน ค.ศ. เพ 7 ณ สกามันราชภัฎนกรศร๊ธรรมราช
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เพราะมองว่ายามาดา ก ีค ือห ัวหนาหมู่บานญ ี่ป ุ่นคนหนึ่งในจำนวนหมู่บานต่างชาต ิมากมายในอยุธ 

ยาขณะหัน

เราพบว่า โครงการนี้ม ีป ัญหาจากการต่อตานของคนไทยหลายๆ กลุ่ม โดยเฉพาะสมาคม 

สถาปนิกสยามฯ ที่ใหเหตุผลของการตอตานโครงการตังกล่าว 2 ประการ คือ

1. ในแง่ศ ักดิศรีของชาติ กล่าวคือ ถาสรางที่หมู่บานญี่ป ุ่นจะเป็นการบิดเบือนขอเท็จจริง 

ทางประวัต ิศาสดร น ั่นก ็ค ือ ถือวาเป็นการเขามาแทรกประวัต ิศาสดรของไทย

2. ในแง่เศรษฐกิจ กลาวคือ ในขณะนั่นไทยกำลังอยู่ในภาวะขาดดุลการคากับญ ี่ป ุ่น และ 

ความช่วยเหลือของIญี่ป ุ่นต่อโครงการนีก็ม ีเงื่อนไขมาก จนทำใหไทยไม่ไดกำไรเลย

และรัฐบาลไทย (ยุค พล.อ. เปรม ติณสุลานนท เป ็นนายกรัฐมนตรี) ก็รับเอาคำเรียกรอง 

ของสยามสมาคมมาเป็นนโยบาย เขาเจรจากับ นายนะกะโซะเนะ นายกรัฐมนตรีญ ี่ป ุ่น ที่เดินทาง 

มาเยือนไทย ซึ่งก็ไดรับคำตอบว่าจะพยายามจางแรงงานไทยและใชวัตถุดิบของไทยใหมากถึง 70 

%

2. โครงการสรางอน ุสรณสถานยามาดาท ี่นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นสถานที่ที่ยามาดาเสีย 

ช ีว ิตห ัน ก ็พบกับป ัญหาและอ ุปสรรคคลายๆ กับโครงการที่อยุธยา ท ังนีโครงการเรํ่มจากการเดิน 

ทางมาเย ือนนครศรีธรรมราชของคณะธรรมท ูต ของสมาคมพทธศาสนานิช ิเร็นฌจากประเทศญี่ป ุ่น 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 1989 เพื่อขอสรางสวนญี่ป ุ่นและเสาไมแกะสลักเพื่อเป ็นที่ระลึกแกยามาดา 

ซึ่งทางฝ่ายผูบริหารทองถิ่น ค ือนายกเทศมนตรีก ็เห ็นชอบดวย ทว่าเมื่อหนงสือพิมพทองถิ่นลงข่าว 

น ี้ ก ็ปรากฎมีเส ียงค ัดคานขืนท ันท ีจากชาวนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะหักประวิดศาสดรทองถิ่น 

ประเดนของการค ัดคานมีอย ุ 2 ประเด ็นดวยค ัน คือ

ประเด ็นแรก จากหลักฐานเพลงกลอมเด็ก มองว่ายไมาดาเป็นเจาเมืองที่ขม!หงรังแกบรรพ 

บ ุร ุษของชาวนครศรีธรรมราช นอกจากนีการก่อสรางอนุสาวรียยามาดา จะทำใหวีรบ ุรุษของชาว 

นครศร ีธรรมราช  ท่ีช่ือจาดำ ซ ึ่งเป ็นผ ูท ี่สละช ีว ิตเพ ื่อปองกันเม ืองนครศรีธรรมราช ช่วงที่ทหาร 

ญ ี่ป ุ่นบ ุกสม ัยสงครามโลกครังท ี่ 2 ไรความหมายไปโดยสิ้นเชิง

ประเด ็นท ี่สอง ชาวนครศรีธรรมราชไมพอใจทำทีของญ ี่ป ุ่นท ี่ตองการสรางอนุสาวรีย ์ของ 

ยามาดา โดยใชเงินท ูนจำนวนมาก โดยไม่ไดพยายามอธิบายควานหมายใหเป็นที่เขาใจกัน ข อนะ 

เด ียวก ันในจ ังหว ัดนครศรีธรรมราช ก ็ม ีกล ุ่มท ี่สห ับสน ุนโครงการน ี โดยหวังที่จะใหเป็นแหล่งทอง 

เที่ยวของจังหวัด ดีงดุดหักท่องเที่ยวชาวญี่ป ุ่น แต่เมื่อตกลงกันไม่ได ทางฝ่ายญี่ปุ่นก็เถิกถม

โครงการน ี้ไใJ แดหลังจากหัน ทังสองฝ่ายก็ยังมีควานพยายามที่จะผลักตันโครงการนใหสำเร็จ ทวา 

ปัจจ ุบ ันก ็ย ังไม ่อาจท ี่จะเป ็นจริงได
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จากทั้งสองเหตุการณดังกลาว สะทอนใหเห ็นว่า ภาพลักษณของยามาดาสำหรับคนไทย 

แตกตางจากคนญี่ป ่นมาก นอกจากนีในกรณ ีของอยุธยายังสะทอนใหเห็นว่า ปัจจัยความสันพันธ 

ทางดานเศรษฐกิจระหว่างไทยลับญ ี่ป ่นในช่วงพ ัน ก็ส ่งผลกระทบต่อโครงการนีดวยเช ่นก ัน ส ่วน 

ในกรณ ีของนครศร ีธรรมราช สะทอนใหเห ็นความ{สืกท ี่แทจริงของชาวนครศรีธรรมราชตอยา

มาดาและทหารฌื่ป ่น ที่เคยทารายและขมเหงบรรพบรษของพวกเขาดวย
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